

ISO 14001:2015 và hướng tiếp cận chiến lược trong quản lý và bảo vệ môi trường

Các thay đổi chính của ISO 14001:2015

Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 được xây dựng theo cấu trúc chung, qui định tại Phụ lục ISO SL. Cấu trúc này cũng đã trở thành qui định đối với tất cả các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý mới ban hành, cũng như mới được chỉnh sửa.

Chương 4 - Bối cảnh của Tổ chức

Phiên bản mới trong chương này đưa ra yêu cầu đối với các Tổ chức trong việc nắm bắt và xem xét nhiều hơn đến các yếu tố bên ngoài và các tác động của những yếu tố này đối với hệ thống quản lý môi trường của Tổ chức. Nhu cầu và mong đợi của “Các bên liên quan” cũng cần được hiểu thấu đáo và đánh giá để xác định việc có phát sinh các yêu cầu cụ thể nào hay không đối với Tổ chức.

Chương 5 - Sự lãnh đạo

Đây là chương mới của tiêu chuẩn, đưa ra những yêu cầu đối với Lãnh đạo cao nhất của Tổ chức về tính hiệu lực của hệ thống quản lý và sự tương thích của hoạt động quản lý môi trường đối với các quá trình hoạt động, kinh doanh khác của Tổ chức. Chính sách môi trường cũng nên bao gồm các cam kết bảo vệ môi trường vượt xa phạm vi nội bộ Tổ chức. Chức danh Đại diện lãnh đạo không còn là yêu cầu bắt buộc, nhưng trách nhiệm và quyền hạn cần phải được thực thi đầy đủ trong Tổ chức..

Chương 6 - Hoạch định

Quá trình hoạch định về quản lý môi trường đã được tái cơ cấu. Tổ chức cần cân nhắc đến các tác động môi trường (tích cực và tiêu cực) đối với các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ của mình một cách toàn diện hơn “từ góc độ vòng đời” trong tương lai. Mặc dù đánh giá môi trường không cần bao gồm đánh giá một vòng đời sản phẩm và quá trình, tuy nhiên Tổ chức nên xem xét các khía cạnh môi trường có ý nghĩa và các nghĩa vụ phải tuân thủ (yêu cầu luật định, yêu cầu cụ thể của khách hàng, v.v...) cũng như bất kỳ rủi ro nào liên quan đến các cơ hội và mối nguy có thể xảy ra.

Chương 7 - Hỗ trợ

Các cam kết bảo vệ môi trường cần được xem xét cả về mặt trao đổi thông tin. Mỗi liên hệ, báo cáo với các bên có liên quan ngoài Tổ chức phải được thiết lập. Đối với các tài liệu và hồ sơ, phiên bản mới chỉ có thuật ngữ “Thông tin dạng văn bản”, đồng nghĩa với việc chấp nhận các hình thức lưu trữ thông tin, truyền thông hiện đại khác.

Chương 8 - Điều hành

Chương trình điều hành và kiểm soát nên chú ý kỹ đến công đoạn đầu và cuối của quá trình, đặc biệt là quá trình gia công bên ngoài. Việc này bao gồm cả các tác động môi trường của sản phẩm và dịch vụ trong suốt quá trình cho đến khi kết thúc sử dụng các sản phẩm/ dịch vụ đó.

Chương 9 - Đánh giá kết quả thực hiện

Dựa vào đánh giá môi trường mở rộng (xem chương 6), phiên bản mới cũng đưa ra các chuẩn mực về kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi trường. Điều này phải được thực hiện ngay từ khi thiết lập các mục tiêu môi trường (xem chương 6). Các chỉ số đo lường về mức độ đạt mục tiêu cần được thiết lập một cách phù hợp đối với các mục tiêu môi trường đã đề ra. Tiêu chuẩn ISO 14031 “Quản lý môi trường – Đánh giá thực hiện môi trường” cần được tham chiếu khi xây dựng các chỉ số này. Việc theo dõi chỉ số kết quả thực hiện các chỉ tiêu môi trường cũng được xem là một phần của hoạt động quản lý môi trường.

Từ nay, việc theo dõi và đo lường cũng sẽ được thực hiện đối với các cam kết khác của tổ chức và các rủi ro liên quan đến hoạt động quản lý môi trường.

Chương 10 - Cải tiến

Việc khắc phục các điểm không phù hợp cũng như quá trình cải tiến liên tục sẽ được tập trung nhiều hơn đến môi trường xung quanh của Tổ chức và sự cải thiện kết quả hoạt động môi trường.